

เกณฑ์การพิจารณาสรรหาปราชญ์เกษตร
แผ่นดินในแต่ละสาขา (คะแนนเต็ม ๑๐๐)

คดีที่ ๑ คุณลักษณะส่วนบุคคล (๓๐ คะแนน)

คดีที่ ๒ ผลงานที่สร้างคุณประโยชน์ (๔๐ คะแนน)

คดีที่ ๓ การขยายผลงาน (๓๐ คะแนน)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นปราชญ์เกษตร
แผ่นดิน จะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนคุณลักษณะ
บุคคลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และคะแนนรวมทั้ง
ยอดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

ตรกรหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติ สามารถขอรับ
บันทึกข้อมูลเพื่อสรรหาเป็นปราชญ์เกษตร
แผ่นดิน ตามแบบที่กำหนดและยื่นแบบได้ดังนี้

กรุงเทพมหานคร ขอแบบและยื่นแบบได้ที่สำนักงาน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
จังหวัด ขอแบบและยื่นแบบได้ที่สำนักงาน
และสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ

ารถขอรับ และยื่นแบบได้ระหว่าง เดือน
คม ถึง เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และสามารถ
oad คู่มือการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
[https://www.moac.go.th/philosopher-
wad](https://www.moac.go.th/philosopher-
wad)

าบัตรประจำตัวประชาชน

รานแสดงถึงเกียรติยศแห่งความดีที่ได้รับ เช่น

าศนียบัตร เป็นต้น

ังที่อยู่อาศัย

ังแปลงกิจกรรม

- ภาพถ่ายกิจกรรม
- ประวัติของบุตร - ธิดา โดยสังเขป
- เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณา

๑. เข้ารับพระราชทานโล่ หรือเหรียญเชิดชูเกียรติ หรือ
ประกาศนียบัตรในงานพระราชพิธีพืชมงคล
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ตามที่คณะกรรมการ
ส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดินกำหนด
๒. รางวัล หรือสวัสดิการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการ
ส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดินกำหนด



Download
โปสเตอร์และแบบพิมพ์



Download
คู่มือการสรรหา
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มพัฒนาเกษตรกรและชุมชนเกษตรกร
กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทรศัพท์ ๐-๒๖๒๙-๘๘๗๓, ๐-๒๖๒๙-๘๘๗๕
เลขที่ ๓ ถนนราชดำเนินนอก บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
หรือ สอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ

การสรรหา ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี ๒๕๖๓



ทรงเกษตรและสหกรณ์ เห็นสมควรยกย่อง
เชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตร
สาขาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้มีคุณความดี มีความรู้
สามารถ และประสบการณ์สมควรเป็นปราชญ์เกษตร
แผ่นดิน ให้ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการและ
สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์
ความสามารถสู่สังคม โดยเป็นการดำเนินการ
แนวนโยบายแห่งรัฐด้านการรักษาและพัฒนา
ปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย เพื่อการพัฒนา
การเกษตรของประเทศให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

ราชัญเกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการ
ภาคการเกษตรไทย
ราชัญเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
ราชัญเกษตรดีเด่น
ราชัญเกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย

นสมบัติทั่วไป
มีสัญชาติไทย
ไม่เคยมีความประพฤติเสื่อมเสีย
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและผลงาน
ที่เกี่ยวกับด้านการเกษตรอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม
เป็นผู้มีประวัติและวิถีชีวิตที่มีคุณธรรม มีความเอื้อเพื่อ
ก่อคุณ
วันแบบอย่างด้านการประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลัก
ศาสนา และครองตนแห่งวัฒนธรรมไทย
เป็นผู้มีจิตใจและการประพฤติที่แสดงถึงการอุทิศตน
เลา ความรู้และความสามารถ และประสบการณ์
อเกษตรกร แวดวงการเกษตรในชุมชน หน่วยงาน
เขการและประชาชนทั่วไป

๒. คุณสมบัติเฉพาะสาขา จะต้องเป็นผู้ดำเนินชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า ๕ ปี

เป็นผู้สร้างสรรค์องค์ความรู้ ประสบการณ์ ผลงาน
ภาคการเกษตร และที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเป็นที่
ประจักษ์และได้รับการยอมรับ
นำองค์ความรู้ ประสบการณ์ ผลงานไปเผยแพร่
สื่อสาร ขยายผลจนเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาค
การเกษตรไทยอย่างโดดเด่นระดับประเทศ

เป็นเกษตรกรผู้มีภูมิปัญญา สามารถสร้างสรรค์
และพัฒนาเป็นต้นแบบบูรณาการใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงภาคการเกษตรเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับ
นำภูมิปัญญาไปเผยแพร่ สื่อสาร ขยายผลจนเกิด
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาคการเกษตรไทยอย่างโดดเด่น
ระดับประเทศ

เป็นเกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญ และสร้างสรรค์
พัฒนาผลงานการเกษตร นวัตกรรมภาคการเกษตร
และเทคโนโลยีการเกษตรในสาขาพืช สัตว์ ประมง
อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยิ่ง เป็นที่ประจักษ์
ได้รับการยอมรับ
นำผลงาน นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
ไปเผยแพร่ สื่อสาร ขยายผล จนเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อภาคการเกษตรไทยอย่างโดดเด่นระดับประเทศ

เป็นผู้นำชุมชนและเครือข่ายที่มีผลงานสร้างสรรค์
พัฒนาสังคมการเกษตร ทั้งระดับสังคมและเครือข่าย
เป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับ
นำไปเผยแพร่ สื่อสาร ขยายผลจนเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อภาคการเกษตรไทยอย่างโดดเด่นระดับประเทศ

การได้มาซึ่งบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตร
ของแผ่นดิน

๑. คณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ประกาศสรรหา
บุคคลเพื่อแต่งตั้ง เชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตร
ของแผ่นดินเป็นการทั่วไป โดยให้ผู้สนใจเข้ารับการ
สรรหาสามารถยื่นแบบบันทึกข้อมูลบุคคลเสนอ
เข้ารับการสรรหา เพื่อแต่งตั้งเป็นปราชญ์เกษตร
ของแผ่นดินสาขาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง

๒. คณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร สามารถพิจารณา
เสนอชื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่มีผลงานโดดเด่น
สมควรเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
โดยให้จัดทำแบบบันทึกข้อมูลบุคคลเสนอเข้ารับ
การสรรหา เพื่อแต่งตั้งเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
สาขาต่าง ๆ

๓. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ทั้งในและนอกสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรอิสระ หน่วยงาน
อื่นของรัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน สามารถ
พิจารณาเสนอชื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่มีผลงาน
โดดเด่น สมควรเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตร
ของแผ่นดิน โดยให้จัดทำแบบบันทึกข้อมูลบุคคลเข้ารับ
การสรรหา เพื่อแต่งตั้งเป็นปราชญ์เกษตร
ของแผ่นดินสาขาต่าง ๆ และจัดส่งข้อมูลให้กับคณะ
ทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับ
จังหวัด หรือกรุงเทพมหานครในท้องที่ที่บุคคล
มีภูมิลำเนาอยู่